

THƯ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý

Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên (“CNS”) đang thực hiện Dự án sản xuất thử nghiệm Tổ máy phát điện chạy bằng sức gió, 2 hệ cánh đồng trục (“Dự án”).

Nhằm rà soát hồ sơ, tư vấn pháp lý Dự án để tăng cường hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNS. CNS kính đề nghị Quý Công ty báo giá dịch vụ tư vấn pháp lý với phạm vi công việc cụ thể như sau:

Hàng hóa/ Dịch vụ cần mua:	Rà soát quy định tuân thủ về pháp lý, nội dung, thủ tục thanh toán các hợp đồng đã ký kết với các đối tác trong quá trình thực hiện dự án từ thời điểm triển khai dự án đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2024.
Tình trạng:	Dự án đang thực hiện
Yêu cầu	<ol style="list-style-type: none">Giá: bao gồm giá hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT, hồ sơ thanh toán, thời hạn thanh toán.Chất lượng/ số lượng<ol style="list-style-type: none">Phạm vi công việc:<p>Công ty Luật hoặc Văn phòng Luật sư cung cấp dịch vụ pháp lý có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:</p><ul style="list-style-type: none">Tiếp cận và nghiên cứu các thông tin, tài liệu do Tổng Công ty cung cấp cũng như các tài liệu liên quan khác trong từng trường hợp cụ thể. Thực hiện bảo mật thông tin trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ pháp lý và theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.Rà soát quy định tuân thủ về pháp lý, nội dung, thủ tục thanh toán các hợp đồng đã ký kết với các đối tác trong quá trình thực hiện dự án từ thời điểm triển khai dự án đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2024 như: Hợp đồng số 99/CNS-NCPT ngày 14/12/2012, Hợp đồng số 321/2013/HĐ-SKHCN ngày 16/12/2013, Hợp đồng số 11/CNS-NCPT 17/01/2013, Hợp đồng số 125/CNS-TRADIN-EVNGENCO2 và các Phụ lục kèm theo (nếu có).Thực hiện rà soát tổng thể các Hợp đồng, phục lục Hợp đồng bằng cả tiếng Việt và tiếng Nga, tiếng Anh (nếu có); xác định các nội dung chưa phù hợp, chưa tương thích, khuyến nghị điều chỉnh kịp thời.Tư vấn pháp lý và đánh giá những vấn đề tồn đọng, những rủi ro pháp lý có thể xảy ra, trách nhiệm của những người liên quan.

	<p>Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện nhằm hạn chế rủi ro bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn pháp lý trình tự, thủ tục cần tuân thủ thực hiện; tư vấn nội dung và dự thảo công văn, tài liệu khác của Tổng Công ty gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian tới tương ứng với Văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và cam kết của của bên. <p>2.2. Thời gian cung cấp dịch vụ pháp lý</p> <p>Do phía đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý đề xuất trên cơ sở khối lượng công việc thực tế.</p> <p>Được tính từ thời điểm ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý trọn gói.</p> <p>2.3. Yêu cầu về nhân sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhân sự cung cấp dịch vụ pháp lý phải đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau: <ul style="list-style-type: none"> - Ít nhất 01 (một) Luật sư có trình độ Tiếng Nga pháp lý hoặc Tốt nghiệp chuyên ngành luật tại Liên bang Nga. - Ít nhất 01 (một) Luật sư có chuyên môn, kinh nghiệm chuyên sâu về pháp lý doanh nghiệp, pháp lý dự án trực tiếp thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý. - Ít nhất 01 (một) nhân sự có kinh nghiệm hành nghề luật để làm đầu mối thường xuyên theo dõi, liên hệ trực tiếp với nhân sự do Tổng Công ty giao nhiệm vụ để kịp thời nắm bắt tình hình. <p>2.4. Các yêu cầu khác (nếu có):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm đã thực hiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, năng lực đội ngũ tư vấn,... - Ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin trước khi trao đổi thông tin Dự án và có Thư tư vấn đánh giá, đề xuất sơ bộ đối với các vấn đề pháp lý hiện nay CNS đang gặp phải trên cơ sở rà soát các hồ sơ, tài liệu được cung cấp. <p>3. Thư báo giá có hiệu lực trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành.</p> <p>4. Thời gian nhận báo giá: chậm nhất ngày 07 tháng 02 năm 2024.</p>
Ghi chú	<p><u>Thư báo giá được coi là hợp lệ khi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thư báo giá có chữ ký của đại diện hợp pháp và có đóng dấu của Đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý (02 bản gốc). Thư báo giá được gửi qua đường bưu điện. - Đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý đóng dấu niêm phong bì thư, ghi chú ngoài bì thư “<i>Thư báo giá dịch vụ pháp lý theo Thư đề nghị Báo giá số 54/TBG-PCHE của CNS ngày 29 tháng 01 năm 2024 – Không tự ý mở bì thư</i>”.
Nơi nhận báo giá:	<p>Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV</p> <p>PHÒNG PHÁP CHẾ</p> <p>Địa chỉ: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Tp.HCM</p> <p>Điện thoại: (028) 38.255.999 – Số máy lẻ: 922</p>

Đề nghị Quý Công ty cho kiểm tra và báo giá theo nội dung nêu trên.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng Website;
- Phó TGD Vũ Ngọc Nam (để báo cáo);
- Lưu: PCHE (LHP).

GIÁM ĐỐC PHÁP CHẾ



Hoàng Huy Trường